

Số: 194 /PGDDĐT

Long Biên, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục quốc phòng và an ninh
năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận

Thực hiện Công văn số 3541/SGDDĐT-GDPT ngày 13/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2021-2022;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên hướng dẫn các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho đến khi có thông báo mới; thực hiện việc điều chỉnh các bài giảng lý thuyết để triển khai dạy học trực tuyến song phải bảo đảm các số liệu liên quan đến danh mục bí mật Nhà nước, các bài giảng thực hành tổ chức học tập theo quy định tình hình thực tế và theo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vừa bảo đảm an toàn sức khỏe, đồng thời hoàn thành nội dung chương trình lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh theo sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương (bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống cháy nổ; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ...)



4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại đơn vị, đáp ứng nhiệm vụ thực hiện Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Rà soát, bổ sung thiết bị, đồ dùng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong dạy và học theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

2. 100% các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện việc giảng dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Quận về việc bảo đảm ngân sách chi phục vụ mua sắm đúng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng thiết bị đồ dùng dạy học theo quy định trong Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt lưu ý để phù hợp với lộ trình thay sách giáo khoa và tránh lãng phí đầu tư: các đơn vị triển khai ưu tiên bảo đảm, mua sắm đầy đủ thiết bị, đồ dùng giáo dục lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh khối lớp 1, 2 (cấp tiểu học) và khối lớp 6 (cấp trung học cơ sở).

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các nhà trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN bằng văn bản gửi về Phòng GD&ĐT (lồng ghép trong báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết năm học 2021-2022).

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ hướng dẫn này và điều kiện thực tế tại cơ sở, các trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP (02).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Hằng